
 
 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๔  ประจ าปี ๒๕65 

 เมื่อวันศุกร์ที่   11   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕65 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น.  เลิกประชุมเวลา     ๑3.3๐       น. 
*************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุด  มากจันทึก ต าแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางพรสิริ จันทร์หลุย ต าแหน่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายสายชล กลัดบุบผา ต าแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นางปราณี สุริฉาย  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 1 
๕. นายวสันต์ กลิ่นจันทร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๓ 
๖. นายไพรทูล ผายอุบล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 
๗. นายทองสุข ค าบุญเกิด ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๕ 
๘. นายวรากร อินบุญยา ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๖ 
๙. นางสาวอารีย์   โนนสีลา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 8 
๑๐. นายช านาญ หวังบุญ  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๙ 
๑๑. นางสาวรจนา สืบมี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๐ 
๑๒. นายธาราฤทธิ์ แสงเพชร ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๑ 
๑๓. นายประธาน ทาณรงค์ ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๒ 
๑๔. นายขาว  อินตา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๓ 
๑๕. นายมนตรี ทูค ามี  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑๔ 
16. นายชัยวัฒน ์ จึงตระกูล ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑5 
17. นางนันท์นภัส อูวิงกา  ต าแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ ๑6 

 
ผู้เข้าร่วมการประชุม 

๑. นายชาญ โต๊ะสิงห์  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๒. นางสาวนารี นามอน  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๓. นายวันชัย สุริยันต์  ต าแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๔. นายศิริชัย สุดดี  ต าแหน่ง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 
๕. นายประดิษฐ์ ยศศรี  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๖. นางนิตญา ล้านสา  ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นายเจริญ พิศพรม  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
๘. นายหวาด บุญชัยมิ่ง ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
๙. นายวันดี บุญมี  ต าแหน่ง สารวัตรก านันต าบลคลองหินปูน 
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10. นางสาวสุดารัตน์ สีทอง  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 
11. นางวงเดือน   ดวงสอาด ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑5 
12.  นายสัญญา ต่อโชติ  ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑0 
13.  นายสมาน   อินทะโชติ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑6 
14.  นายจ าปา เคธรรมมะ ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑4 
15.  นางศิริพร สิริแสงจันทร์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
16.  นางสาวรสสุคนธ์  แสนพันดร ต าแหน่ง ครู 
17.  นายเกียรติชัย เขตประทุม ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑ 
18.  นางลัดดา สิมุธิ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
19.  นายชยพล สุขพันธ์  ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
20.  นางสาวขวัญฤทัย  เขื่อนจันทึก ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
21.  นางสิริกัญญา แสงศรีจันทร์รัตน์ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
22. นายปราชชญยุทธ  เดชสุภา ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองหินปูน 

23.   นางสาววรวรัญย ์  เป็งดี  ต าแหน่ง หัวหน้าสถานีอนามัยคลองตาสูตร 
24. นายเสกสันติ์ ศรีบุบผา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 
นายสายชล  กลัดบุบผา เลขานุการสภา อบต. -ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภา อบต.เข้าร่วมประชุม 
จ านวน  16  ท่าน จึงแจ้งประธานสภา อบต.กล่าวเปิดประชุม 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภา ขอเชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมแจ้งข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ 
นายเกียรติชัย  เขตประทุม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 -ประเพณีลอยกระทงหมู่ที่ 1 บ้านค่ายเจริญ ได้จัดขึ้นมาเมื่อ
วันลอยกระทงที่ผ่านมา จัดขึ้นเพ่ือนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไว้ ซึ่งใช้งบประมาณไปไม่น้อย ซึ่งได้น าเสนอ
วัฒนธรรมจังหวัดบรรจุเข้าเป็นประเพณีท้องถิ่น เพ่ิมเติมจากบุญผะเหวตเทศน์มาชาติ จึงขอฝาก อบต.พิจารณา
บรรจุเข้าแผนพัฒนาไว้ 
นายหวาด  บุญชัยมิ่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  -ขอให้พิจารณาจัดท าบล็อกคอนเวิร์ส เข้าแผนพัฒนาไว้ ตรง
บริเวณท่อระบายน้ าแตกชารุด บริเวณฟาร์มหมู น้ าล้นถนนทุกปี 
นายเจริญ  พิศพรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  -ถนนเส้นหมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 น้ าไหลหลากช่วงฤดูฝน น้ า
กัดเซาะถนน บริเวณบล็อกคอนเวิรส์ ช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเก่ียว สัญจรไปมาล าบาก 
นางสาวสุดารัตน์  สีทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  -ขอฝากถนนจากหน้าโรงเรียนเข้าไปหมู่บ้าน ช่วงฝนตกที่ผ่าน
มามีความล าบากมาก 
นายจ าปา  เคธรรมมมะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 -ขอให้พิจารณาซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อ หรือน า
รถเกรดเดอร์ไปปรับแต่ง 
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นายสมาน  อินทะโชติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16  -ฝากพิจารณาจัดสรรงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีต เส้น
สหกรณ์ที่ยังเหลือเพียงเล็กน้อย 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -งานประเพณีลอยกระทงของหมู่ที่  1 จุดเริ่มต้นที่  อบต. 
คลองหินปูน เคยจัดประเพณีนี้ขึ้น โดยมีการไหลเรือไฟ ที่ได้ไปดูต้นแบมาจากจังหวัดนครพนม การน าเข้า
แผนพัฒนาไม่เป็นปัญหา ปัญหาคือ เมื่อเราท าแล้วต้องท าให้ดี ซึ่งจะพิจารณาเข้าแผนพัฒนาและจัดสรร
งบประมาณให้ต่อไป ส่วนถนนหมู่ที่ 2 ไป หมู่ที่ 4 ที่ช ารุด ได้ซ่อมแซมเบื้องต้นไปแล้ว บล็อกคอนเวิส จะพิจารณา
งบประมาณให้  ถนนเชื่อมหมู่ที่ 3 – หมู่ที่ 4  จะพิจารณาด าเนินการให้ รวมถึงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 14 และ
หมู่ที่ 5  ได้ของบประมาณไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว  ถนนหมู่ที่ 4 – 5 ได้ด าเนินการประกาศ
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว  หมู่ที่ 16 ที่ยังเหลือเพียงเล็กน้อย จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ต่อไป การก่อสร้างถนน
ต่างๆ ได้ของบประมาณบรรเทาสาธารณภัย กรณีถนนช ารุด งบพายุโนรู ซึ่งไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3   

ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  ๒๕65 และรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕65  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕65 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวรจนา  สืบมี กรรมการตรวจรายงานการประชุม -ชี้แจงผลการตรวจรายงานการประชุม ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน    
 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  3  เดือนสิงหาคม  2565 
มติที่ประชุม  -ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมแล้ว เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้  
มีเพียงตัวอักษรผิด ตกหล่น แจ้งให้แก้ไข ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ สมัยที่ 3   
ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  ๒๕65 

-หน้าที่ 2 บรรทัดที่  32  จากข้อความที่ว่า เกรงว่าพัง   แก้ไขเป็น เกรงว่าจะพัง    
      -หน้าที่ 3 บรรทัดที่  21  จากค าว่า  ซัมเมอส แก้ไขเป็น ซับเมอร์ส 

-หน้าที่ 3 บรรทัดที่  32  จากค าว่า เซนชื่อ   แก้ไขเป็น  เซ็นชื่อ 
-หน้าที่ 11 บรรทัดที่  15  จากชื่อ นายสุพล  ศรีเคน แก้ไขเป็น  นายสุด   

มากจันทึก 
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2. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน    

 สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่  11  เดือนสิงหาคม  2565 
มติที่ประชุม  -ร่วมกันตรวจรายงานการประชุมแล้ว เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ก าหนดไว้  
มีเพียงตัวอักษรผิด ตกหล่น แจ้งให้แก้ไข ดังนี้ 

-หน้าที่ 4 บรรทัดที่  27  จาก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11   แก้ไขเป็น  
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต. -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะขอแก้ไข เพ่ิมเติม รายงานการประชุม
หรือไม่  ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานประชุมดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.   -มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  ประจ าปี ๒๕65 เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  ๒๕65 และรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี ๒๕65  เมื่อวันที่ 
11 สิงหาคม ๒๕65 จ านวน   14   เสียง  ไม่รับรอง  0  เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 
   -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   -ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565  
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต. -ด้วยได้รับญั ตติ  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61  ข้อ ๑๓ ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕59 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

 “(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว 
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” 
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นางนิตญา  ล้านสา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน -รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  ในรายละเอียดประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนที่ 1 บทน า ส่วนที่ 2 การติดตามและ
ประเมินผล ส่วนที่  3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล และส่วนที่  4 สรุปผล ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับทุกท่าน 
ที่ประชุมสภา อบต.   -รับทราบ 
 

5.2  ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ว่าด้วยการด าเนินการ 
ของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้ รับหนั งสื อแจ้ งจากอ าเภอวังน้ า เย็น  แจ้ งการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 มาตรา 9 ซึ่งก าหนดให้ผู้มีสิทธิ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วม
เข้าชื่อ ให้ยื่นค าร้องต่อประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบซึ่งประธานสภาท้องถิ่นก าหนดโดยความเห็นชอบของ
สภาท้องถิ่น จึงได้จัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นดังกล่าว รายละเอียดตามร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองหินปูน ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 จึงขอให้
ที่ประชุมได้พิจารณา 
นายชัยวัฒน์  จึงตระกูล ส.อบต.หมู่ที่ 15  -สอบถามในเรื่องของข้อบัญญัติต าบล กับ ข้อบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายต่างกันอย่างไร 
นายสายชล  กลัดบุบผา ปลัด อบต.  -ข้อบัญญัติก็คือกฎหมาย ที่ท้องถิ่นไหนออก ก็จะควบคุม
เฉพาะท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น ข้อบัญญัติจราจร  ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ แต่ข้อบัญญัติงบประมาณ คือ เรา
ไม่มีข้อบัญญัติใช้ในเรื่องการเงิน จึงออกเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ ซึ่งจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะแก้ไขร่างระเบียบสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองหินปูน ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ. 
2565 หรือไม่... ถ้าไม่มีจึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบในร่างระเบียบดังกล่าว 
มติที่ประชุมสภา อบต.    -เห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
หินปูน ว่าด้วยการด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 
 

5.3  ขอความเห็นชอบในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าในพื้นที่องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคลองหินปูน  

นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -ด้วยได้รับญัตติจากนายก อบต. ขอความเห็นชอบในการก่อสร้าง
ระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาวังน้ าเย็น ได้ด าเนินการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตพ้ืนที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  ดังนี้ 

1. หมู่บ้านคลองคุ้ม(ดอนดินแดง)และหมู่บ้านข้างเคียง ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว (102.152146  13.653093) 

2. หมู่บ้านเนินสะอาด และหมู่บ้านข้างเคียง ต าบลคลองหินปูน  
อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว (102.149056  13.610697) 
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3. หมู่บ้านบ่อลูกรัง และหมู่บ้านข้างเคียง ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัด 
สระแก้ว (102.115740  13.559409) 

4. หมู่บ้านคลองฝักมีด และหมู่บ้านข้างเคียง ต าบลคลองหินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น  
จังหวัดสระแก้ว (102.092822  13.610784) 
โดยมีความประสงค์ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูนเห็นชอบในการด าเนินการดังกล่าว 

พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม 
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 66 มาตรา 67 
และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐในอัน
ที่จะด าเนินกิจการใดๆ เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ
ล่วงหน้าตามสมควรในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบลมีความเห็นเกี่ยวกับการด าเนินกิจการดังกล่าว ให้
กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ น าความเห็นขององค์การบ ริหารส่วนต าบลไป
ประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย 
นายวสันต์  กลิ่นจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่ 3  -อยากให้มีรายละเอียด เช่น ว่าจะท าอย่างไร 
นายวรากร  อินบุญยา ส.อบต.หมู่ที่ 6  -เรื่องการขอขยายเขตไฟฟ้าของหมู่ที่ 6 ได้เสนอเรื่องดังกล่าว
มายัง อบต. เนื่องจากช่วงนั้น กลุ่มท่ีขอขยายเขตไฟฟ้ามีปัญหาเรื่องกระแสไฟตก 
นางสาวอารีย์  โนนสีลา ส.อบต.หมู่ที่ 8   -กรณีของหมู่ที่ 8 ซอยบ้านลุงโต๊ะ แกมีไฟฟ้าใช้แต่เสาเป็น
เสาไม้ ซึ่งได้ขอขยายเขตไปนานแล้ว 
นายชาญ  โต๊ะสิงห์ นายก อบต.   -ส่วนราชการต่างๆ ที่จะเข้ามาด าเนินการอะไรในพ้ืนที่ ต้อง
ท าเรื่องเข้ามาแจ้งให้เราทราบก่อน กรณีการขอขยายเขตไฟฟ้า หมู่บ้านใดมีความต้องการ ต้องท าเรื่องเข้ามา และ 
อบต.ท าเรื่องไปยังการไฟฟ้าพิจารณาว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ เมื่อได้รับการจัดสรรแล้ว ก่อนลงมือด าเนินการ
ต้องแจ้งให้ท้องถิ่นทราบก่อน   
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิสภา อบต.ท่านใดจะซักถามเพ่ิมเติมหรือไม่... ถ้าไม่มี
จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการก่อสร้างระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
มติที่ประชุมสภา อบต.    -มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างระบบไฟฟ้าในพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคลองหินปูน ตามรายการดังกล่าวได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ 
นายสุด  มากจันทึก ส.อบต.หมู่ที่ 7  -ด้วยได้รับการเสนอญัตติด้วยวาจาจากนายก เรื่อง การขอ
ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ บนหลังคาขนาด 1.25 KW  ของบริษัทรุ่งเรืองผล จ ากัด  เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ต าบลคลอง
หินปูน อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว เพ่ือใช้ในโรงงาน  
ที่ประชุมสภา อบต.    -รับทราบ 
นางลัดดา  สิมุธิ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม -อบต.คลองหินปูน มีศูนย์บริการคนพิการระดับต าบล ซึ่ง
อยากจะด าเนินการให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน จึงจัดอบรมเพ่ือให้คณะกรรมการฯได้รับทราบวิธีการด าเนินการต่างๆ 
โดยเริ่มโครงการในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 จึงอยากให้สมาชิกสภามาเรียนรู้ร่วมกัน ในวันอบรมจะมีการบ่ง
กลุ่มเพ่ือน าเสนอโครงการ ซึ่งโครงการที่น าเสนอจะน าไปใช้ของบประมาณจากจังหวัด และศึกษาดูงาน 
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นายศิริชัย  สุดดี เลขานุการนายก อบต.  -แจ้งเรื่องการทิ้งขยะ โดยมีถังขยะที่วางอยู่ติดกับศาลาพักริม
ทางตรงข้ามเซเว่น ซึ่งมีขยะเต็มจนล้น และบริเวณนั้นไม่มีบ้านพักอาศัย น่าจะมีชาวบ้านจากที่อ่ืนน ามาทิ้ง จึงไม่รู้
ว่าจะไปเก็บเงินค่าบริการทิ้งขยะจากใคร และบางครั้งมีพ่อค้าของเก่า น าขยะมาท้ิง ซึ่งเป็นชาวบ้านหมู่ที่ 16 
นางนันท์นภัส  อูวิงกา ส.อบต.หมู่ที่ 16  -ถังขยะจ านวน 2 ถัง ที่กล่าวมา พระขอให้น าไปตั้ง เพราะ
ท่านเห็นว่ามีคนไปนั่งที่ศาลาแล้วไม่มีที่ทิ้งขยะ ซึ่งท่านจะรับผิดชอบค่าบริการเอง ในส่วนของคนที่น าขยะมาทิ้งไม่
ทราบว่าเป็นใคร 
นางสาวรจนา  สืบมี ส.อบต.หมู่ที่ 10  -ขอขอบคุณที่ซ่อมแซมถนน ซ.บ้านอาประสพ และชาวบ้าน
ได้ฝากขอบคุณมาที่รับฟังปัญหาของชาวบ้าน ถนนซอยอ่างแสง ช ารุดเป็นหลุมบ่อหลายแห่ง เกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุ 
นางลัดดา  สิมุธิ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม -โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ขอให้ส่งภายในวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2565 โครงการ... ศึกษาดูงาน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมได้ให้แจ้งก่อนล่วงหน้า 
นายธาราฤทธิ์  แสงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 11  -ขอสอบถามเรื่องการซ่อมแซมถนนลูกรัง จะมีงบประมาณใน
การซ่อมแซมหรือไม ่และไฟฟ้าส่องสว่างของหมู่ที่ 11 ยังไม่ได้รับการซ่อมแซม มีระยะเวลาหรือไม่ในการซ่อมแซม 
นายสุด  มากจันทึก ประธานสภา อบต.  -มีสมาชิกสภา อบต.และผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่อง
อ่ืนๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมไว้เพียงเท่านี้  

ปิดประชุมเวลา ๑3.3๐ น. 
ลงชื่อ               สายชล  กลัดบุบผา             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

         (             นายสายชล  กลัดบุบผา            ) 
               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ลงชื่อ            สุด  มากจันทึก                ผู้รับรองรายงานการประชุม 

           (         นายสุด  มากจันทึก            ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองหินปูน 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ลงชื่อ       มนตรี  ทูค ามี             ประธานกรรมการ 
          (นายมนตรี  ทูค ามี) 
ลงชื่อ     ปราณี  สุริฉาย             กรรมการ 
         (นางปราณี  สุริฉาย) 
ลงชื่อ     วสันต์  กลิ่นจันทร์        กรรมการ 
        (นายวสันต์  กลิน่จันทร์) 
ลงชื่อ      รจนา  สืบมา            กรรมการ 
        (นางสาวรจนา  สืบมี) 
ลงชื่อ      นันท์นภัส อูวิงกา    กรรมการ/เลขานุการ 
         (นางนันท์นภัส  อูวิงกา) 
 
 
 


